

Tận dụng thời cơ, phát huy hết tiềm năng, thế mạnh nội lực và thể hiện được quyết tâm cao nhất, đồng góp xứng đáng vào quá trình thực hiện mục tiêu phát triển chung của tỉnh

(Tiếp theo trang 1)

giữa nhiệm kỳ; có thể vui mừng phấn khởi khẳng định rằng, sau 3 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp, khó lường, chưa có tiến bộ, vượt ngoài khả năng dự báo, tác động, ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, song Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, quyết tâm, nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp đã đoàn kết, thống nhất, nhất quán và kiên trì thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện cho được mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đã đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2023 ước đạt 8,56%/năm, cao hơn nhiều so với mức bình quân chung của cả nước; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực; Khu kinh tế Thái Bình đã hình thành và nhanh chóng khẳng định được vai trò là trung điểm, động lực phát triển kinh tế, góp phần thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài; hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế và các khu, cụm công nghiệp được đẩy mạnh; có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả cao; kinh tế nông thôn đã bước đầu chuyển sang da dạng hóa ngành nghề, sản xuất nông nghiệp hàng hóa giá trị, chất lượng cao; công tác lập quy hoạch và chỉnh trang đô thị có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được giữa nhiệm kỳ là tiền đề, là nền tảng quan trọng để tỉnh ta tiếp tục đã phát triển hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.



Đổng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

án phát triển nhà ở với số vốn trên 20.000 tỷ đồng. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chú trọng triển khai bảo đảm thực chất, hiệu quả, năm 2023 đã công nhận thêm 10 xã, nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến nay là 34 xã, trong đó có 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu là xã An Thái, Quỳnh Phụ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chỉ đạo toàn diện có chiều sâu, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế và phục vụ đời sống nhân dân, nổi bật là chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đã diễn ra thành công tốt đẹp để lại dư âm, ấn tượng rất tốt trong nhân dân và các đối tác Hàn Quốc. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Có được kết quả trên là do:

(1) Ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã dự lường được tình hình và những khó khăn phát sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023 nên đã tập trung nguồn lực, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ.

Lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo, làm việc với Trung ương và các nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện một số dự án động lực quan trọng như: dự án tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), dự án tuyến đường bộ ven biển, dự án điện khí LNG, các thủ tục thành lập khu công nghiệp Tân Trường, khu công nghiệp Hải Long, Quy hoạch tỉnh, chỉ tiêu đất công nghiệp...

Tổ chức thành công nhiều sự kiện, diễn đàn nhằm mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế, thu hút đầu tư. Tham gia đoàn công tác với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trực tiếp làm trưởng đoàn đi xúc tiến đầu tư tại nhiều quốc gia, qua đó nâng cao vị thế, hình ảnh, quảng bá và mời gọi đầu tư vào tỉnh.

(2) UBND tỉnh đã tập trung rà soát, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, giải quyết các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực, khai thác các dự án và thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực; kịp thời kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương tháo gỡ các vướng mắc vượt tầm quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư quan trọng của tỉnh.

Thành lập tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; thành lập 3 tổ công tác do 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng để chỉ đạo giải quyết các công việc còn tồn tại, vướng mắc. Tổ chức đoàn công tác của tỉnh làm việc với các huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân đầu tư công và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh. Tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Đã tiếp nhận 350 kiến nghị của các cơ quan, doanh nghiệp; đã trực tiếp giải quyết 139 đề xuất, kiến nghị tại các cuộc làm việc; các số, ngành kinh tế quyết được 170 đề xuất, kiến nghị; còn lại 41 kiến nghị các số, ngành đang tiếp tục giải quyết; trong thời gian tới UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo để giải quyết dứt điểm các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, doanh nghiệp.

(3) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBND tỉnh tuân thủ, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; sự phối hợp tích cực, có hiệu quả của MTTQ và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Công tác chỉ đạo điều hành được bảo đảm kịp thời, hiệu quả để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. Bên cạnh đó, nhiều số, ngành, địa phương đã chủ động, linh hoạt trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; công tác phối hợp giữa các số, ngành với các huyện, thành phố đã có sự cải thiện.

(4) Xác định bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là những nhiệm vụ quan trọng, là tiền đề, là điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; cần chú biến tình hình và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp có nguy cơ trở thành "điểm nóng" qua đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của nhân dân; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, chú trọng; một số vụ khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, phức tạp đã được xử lý dứt điểm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được trên, qua việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, UBND tỉnh nhận thấy cũng còn một số tồn tại, hạn chế như trong báo cáo UBND tỉnh đã trình tại kỳ họp và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh đã nêu

ra. Tuy mặt UBND tỉnh, tôi xin nghiêm túc tiếp thu và sẽ tập trung chỉ đạo, có giải pháp khắc phục cụ thể, kịp thời, sát với tình hình thực tiễn, tận dụng thời cơ, phát huy hết tiềm năng, thế mạnh nội lực và thể hiện được quyết tâm cao nhất, đồng góp xứng đáng vào quá trình thực hiện mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh đã trình 13 báo cáo, 12 tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác. Các đại biểu HĐND tỉnh đều thảo luận rất kỹ lưỡng và đặc biệt phải tăng cường quản trị, để cao kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, điều hành và ý thức chấp hành, thực thi công vụ, thể hiện quyết tâm cao

trong việc thực hiện chủ đề năm 2024 "Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bút pháp đi lên"... Có giải pháp thực chất, hiệu quả hơn để cải thiện tình trạng cán bộ, công chức làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm, dùn dặt, né tránh, chần chừ, lúng túng trong tham mưu, tổ chức thực hiện tại một số số, ngành, địa phương, đơn vị, nhất là với những công việc khó, phức tạp. Tập trung chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, xây dựng, đất đai...

Bên là, trên từng lĩnh vực cụ thể, yêu cầu thủ trưởng các số, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt những nhiệm vụ như trong báo cáo UBND tỉnh trình HĐND và Nghị quyết của HĐND tỉnh, trong đó cần tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu và phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đẩy nhanh tiến trình cơ giới hóa, hiện đại hóa từ khâu sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất, các cơ chế, chính sách về nông nghiệp. Tiếp tục quản trị và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, coi trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi cơ cấu sản phẩm; phát triển có chọn lọc một số ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học, công nghệ và tỷ trọng giá trị gia tăng cao; phát huy tối đa thế mạnh của tỉnh để phát triển nhanh các ngành công nghiệp chủ lực, có lợi thế

cạnh tranh như công nghiệp cơ khí, năng lượng tái tạo, năng lượng mới, công nghiệp hỗ trợ, thiết bị điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin. Phân đầu khởi công xây dựng khu công nghiệp VSIP vào đầu năm 2024; hoàn thành thủ tục đầu tư, phân đầu cấp chứng nhận đầu tư cho dự án nhiệt điện LNG vào tháng 12/2023 và khởi công xây dựng dự án vào giữa năm 2025. Đẩy mạnh theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các dự án đầu tư sớm hoàn thành, đi vào hoạt động. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện truyền tải và các giải pháp thúc đẩy phát triển các khu, cụm công nghiệp. Chỉ đạo quyết liệt, kịp thời giải phóng tháo gỡ khó khăn, nhất là đối với doanh nghiệp lớn, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình đầu tư, xây dựng và hoạt động trong cụm công nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách các quy trình, thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, nhất là thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng. Thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI; hiệu quả hoạt động của các tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp. Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng lập, thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở khu dân cư và quản lý chất lượng công trình, vật liệu xây dựng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Bình, các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, cho công nhân; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để bảo đảm đạt mục tiêu đô thị hóa. Tập trung chỉnh trang đô thị, tập trung xây dựng thành phố Thái Bình theo tiêu chí đô thị loại I và một số đô thị loại IV, loại V, các đô thị phục vụ Khu kinh tế Thái Bình. Phấn đấu giao đất và khởi công xây dựng các khu đô thị ven sông Trà Lý trên địa bàn thành phố Thái Bình vào quý II/2024.

Chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao hàng năm, theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân của từng dự án, kịp thời điều chỉnh kế hoạch lập cho phù hợp; khắc phục triệt để tình trạng ngưng xây dựng có bản. Tăng cường quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

cạnh tranh như công nghiệp cơ khí, năng lượng tái tạo, năng lượng mới, công nghiệp hỗ trợ, thiết bị điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin. Phân đầu khởi công xây dựng khu công nghiệp VSIP vào đầu năm 2024; hoàn thành thủ tục đầu tư, phân đầu cấp chứng nhận đầu tư cho dự án nhiệt điện LNG vào tháng 12/2023 và khởi công xây dựng dự án vào giữa năm 2025. Đẩy mạnh theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các dự án đầu tư sớm hoàn thành, đi vào hoạt động. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện truyền tải và các giải pháp thúc đẩy phát triển các khu, cụm công nghiệp. Chỉ đạo quyết liệt, kịp thời giải phóng tháo gỡ khó khăn, nhất là đối với doanh nghiệp lớn, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình đầu tư, xây dựng và hoạt động trong cụm công nghiệp.

Tập trung đẩy mạnh cải cách các quy trình, thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, nhất là thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng. Thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI; hiệu quả hoạt động của các tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp. Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng lập, thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở khu dân cư và quản lý chất lượng công trình, vật liệu xây dựng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Bình, các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, cho công nhân; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để bảo đảm đạt mục tiêu đô thị hóa. Tập trung chỉnh trang đô thị, tập trung xây dựng thành phố Thái Bình theo tiêu chí đô thị loại I và một số đô thị loại IV, loại V, các đô thị phục vụ Khu kinh tế Thái Bình. Phấn đấu giao đất và khởi công xây dựng các khu đô thị ven sông Trà Lý trên địa bàn thành phố Thái Bình vào quý II/2024.

Chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao hàng năm, theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân của từng dự án, kịp thời điều chỉnh kế hoạch lập cho phù hợp; khắc phục triệt để tình trạng ngưng xây dựng có bản. Tăng cường quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

dự án giao thông để tiếp tục triển khai thực hiện (đường thành phố Thái Bình đi cồn Vành, các tuyến đường trục trong Khu kinh tế); tập trung tháo gỡ vướng mắc của dự án BOT (tuyến đường bộ ven biển, đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn...).

Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại; tăng cường thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước, mở rộng thị trường quốc tế. Đẩy mạnh thực hiện để án xuất khẩu hàng hóa, các chương trình khuyến công, khuyến thương; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm, trọng tâm là phát triển thị trường gạo và các sản phẩm chủ lực, tiêu biểu của tỉnh trên cơ sở củng cố, phát triển thị trường truyền thống và khai thác thị trường xuất khẩu mới, thị trường các nước đã ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA). Đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử; mở rộng tiêu thụ cho hàng hóa nội địa, đặc biệt là các sản phẩm OCOP của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý thị trường, hoạt động vận tải, chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng.

Tập trung phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phát triển du lịch sinh thái bền vững; tăng cường quảng bá, giới thiệu trên không gian mạng, các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch, khai thác tối đa tiềm năng du lịch của tỉnh, tạo sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao, mang bản sắc riêng của Thái Bình.

Quản lý chặt chẽ, hiệu quả, linh hoạt các nhiệm vụ tài chính, ngân sách. Quản lý chặt chẽ, phấn đấu tăng thu, chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển đổi, trốn thuế, gian lận thương mại. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế. Quan tâm triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế, đẩy mạnh hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Kiểm soát chặt chẽ dự toán chi, thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm và giảm chi thường xuyên, bảo đảm cân đối ngân sách và các nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội, các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

trường, nhất là tài nguyên đất. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng và tổ chức đầu tư quyền khai thác cát... Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng đất đai, môi trường. Khắc phục có hiệu quả tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước do rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn, tại các làng nghề, khu chăn nuôi tập trung; kiểm soát chặt chẽ nguồn gây ô nhiễm, giảm thiểu phát thải từ các khu, cụm công nghiệp.

Tiếp tục chú trọng phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, lao động việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thực hiện hiệu quả việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục ở các cấp học; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tăng cường các điều kiện bảo đảm triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, đào tạo; nâng cao chất lượng biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương; dạy và học ngoại ngữ.

Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ; các mô hình khoa học và công nghệ có hiệu quả; sản giao dịch công nghệ và thiết bị Thái Bình. Triển khai thực hiện hiệu quả để an phát triển khoa học và công nghệ và các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Chú trọng thực hiện các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm và hoạt động khám chữa bệnh, hành nghề y - dược. Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho y tế; nâng cao năng lực khám chữa bệnh, đặc biệt là ở các trạm y tế, bệnh viện tuyến dưới. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân; bảo đảm cung cấp đầy đủ thuốc, vật tư cho người dân khi đến khám chữa bệnh. Xây dựng chính sách hỗ trợ và thực hiện hiệu quả các giải pháp bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các giải pháp đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế ở cơ sở.

Thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm cho người lao động; tập trung vào các nội dung, giải pháp nhằm kịp thời cung ứng nhân lực lao động chất lượng cao cho các dự án đầu tư vào Khu kinh tế. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. Thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; duy trì thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, nhất là liệt Nguyễn dân Giáp Thịn sắp tử. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thực hiện hiệu quả xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, ngày 19/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 117/NQ-CP,

(Xem tiếp trang 4)